

Source :

ผู้จัดการรายวัน

61180501

Date :

- 4 มิ.ย. 2561 Page : 4

No :

ขงกรม.แก้ น้ำมันปาล์มล้นสต็อก ชดเชยค่าขนส่งหวังเร่งส่งออก

ผู้จัดการรายวัน 360 - "พาณิชย์" ขง กรม: โฟกัสมาตรการผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เล็งจ่ายชดเชยค่าขนส่งให้ผู้ส่งออกก็โลละ 1.75 บาท หวังดันส่งออกเพิ่มเดือนละ 5 หมื่นตัน พร้อมเสนอแก้ปัญหาน้ำมันมะพร้าว ส่งเสริมการผลิตปาล์มคุณภาพ และโค่นปาล์มแก่ ระบุล่าสุดราคาปาล์มสดทะลักก็โลละ 4 บาทแล้ว หลังพลังงานเริ่มเดินเครื่องผลิตน้ำมันบี 20

4 นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 มิ.ย.2561 กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอมาตรการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบออกตลาดต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกน้ำมันปาล์มล้นสต็อก หลังจากคาดว่าปีนี้จะมียอดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบมากถึง 8.5 แสนตัน หรือมีส่วนเกินสูงถึง 6 แสนตัน จากระดับปกติที่ควรมี 2-3 แสนตัน จึงต้องทามาตรการช่วยเหลือ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะชดเชยค่าขนส่งให้ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไม่เกิน 1.75 บาท/กิโลกรัม (กก.) เพื่อผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มออกนอกไปให้ได้ประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นตัน

"การช่วยผู้ส่งออกน้ำมันปาล์ม เป็นมติคณะกรรมาธิการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบมาแล้ว และมอบให้กรมการค้าภายใน ไปหาอัตราที่เหมาะสมของการชดเชยค่าขนส่ง และจากการพิจารณาได้ข้อสรุปชดเชยในอัตรา 1.75 บาท/กก. ซึ่งในการส่งออก จะมีการตั้งคณะกรรมการมาติดตามการผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบด้วย" นายบุญฤทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ จะเสนอ ครม. เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาน้ำมันมะพร้าว โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลิตผลปาล์มดี มีคุณภาพ หรือมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% และมาตรการในการโค่นต้นปาล์มเก่าอายุ 20-22 ปี และใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการเพาะปลูก

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า ราคาผลปาล์มสดปัจจุบัน ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาซื้อขายผลปาล์มสด (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%) ที่ จ.ชุมพร ราคาสูงสุด 4.10 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นเดือนพ.ค. ที่ราคาผลปาล์มสดอยู่ที่ 3-3.10 บาท/กก. สาเหตุที่ราคาผลปาล์มสดปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งกระทรวงพลังงานได้เริ่มให้มีการผลิตไบโอดีเซล บี 20 สำหรับใช้กับรถบรรทุก โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบมาตรการผลิตไบโอดีเซล บี 20 ซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 3 บาท/ลิตร และการผลิตบี 20 จะใช้น้ำมันปาล์มดิบถึงปีละ 2.5 แสนตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาผลปาล์มหลายแหล่งผลิตสำคัญๆ ได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 ผลปาล์มสด (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%) หน้าโรงงานอยู่ที่ 3.10 บาท/กก. ปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2561 มาอยู่ที่ 3.20 บาท/กก. และปรับเพิ่มขึ้นวันละ 5-10 สตางค์ จนราคาล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 อยู่ที่ 4 บาท/กก.